

# 'บุรีรัมย์'ไว้อาลัย!ถูกรัฐบาลทอดทิ้ง ชาวร้ายพายุจ่อถล่มยาวถึงต.ค.

## 'บุรีรัมย์'ไว้อาลัย!ถูกรัฐบาลทอดทิ้ง ชาวร้ายพายุจ่อถล่มยาวถึงต.ค.

ASTVผู้จัดการรายวัน — วิภุตซ้ำ! “ศรีสะเกษ-ปราจีนบุรี-อยุธยา” นำเพิ่มไม่หยุด ชาวบุรีรัมย์ 2 หมู่บ้าน ถูกตัดขาดกว่า 5 วัน ร้อง จนท.เร่งช่วย ส่วน “บางบาล” อยุธยา ร้องขอส้วมเคลื่อนที่-เต็นท์ เลี้ยงอีก!อุตุฯเตือน ชาวพายุถล่มทั่วไทยยาวถึงตุลาคม “ยิ่งลักษณ์” ได้ฤกษ์ 28-29 ก.ย.ลงพื้นที่ “ปทุมธานี-ปราจีนบุรี-ศรีสะเกษ” “ปลอด” ยันไม่เข้ารอยปี 54 แจงน้ำเหนือยังปกติชี้เขื่อนรับได้เพิ่ม 12,300 ล้านลบ.ม.

### อ่านต่อหน้า 4

สถานการณ์ท่วมหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางวานนี้ (26 ก.ย.) ระดับน้ำยังอยู่ในสภาพทรงตัวขณะที่บางจังหวัดกลับวิกฤตเพิ่มมากขึ้น เช่นที่ จ.ศรีสะเกษ น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักที่ไหลมาตามลำห้วยสำราญ ได้ทะลักเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษอีก หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งเมื่อวานนี้ เช่น ที่บริเวณชุมชนท่าเรือ อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยสำราญ ที่ถูกน้ำท่วมมานาน 3 วันระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงประมาณ 15 ซม.แต่หลังฝนตกระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยสำราญน้ำได้ท่วมบริเวณด้านข้างเรือนจำสูงชันกว่าเดิมเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องนำนักโทษชั้นดีขนกระสอบทรายมาเสริมแนวกันน้ำให้สูงขึ้นอีก พร้อมทั้งนำเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่องมาเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณเรือนจำ เนื่องจากฝนที่ตกหนักเพิ่มเติมได้ทำให้น้ำท่วมในเรือนจำบริเวณแดน 2 ซึ่งเป็นเรือนนอนสูงประมาณ 1 เมตร

นายพิพัฒน์ ลำพาน้อย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ย้ายนักโทษแต่อย่างใด แต่หากไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมเรือนจำไว้ได้ ก็มีแผนจะเคลื่อนย้ายนักโทษไปอยู่ที่เรือนจำอื่นเพื่อนำน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้มีนักโทษในเรือนจำทั้งสิ้น 1,250 คน โดยอาจย้ายนักโทษไปอยู่ที่เรือนจำใกล้เคียง แต่จะต้องดูว่าเส้นทางที่จะเคลื่อนย้ายนักโทษไปนั้นสามารถเดินทางไปได้หรือไม่ เพราะบางเส้นทางนั้นน้ำท่วมสูง แต่อย่างไรก็ตามเรามีแผนเตรียมการย้ายนักโทษไว้หมดแล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วง

### น้ำท่วมปราจีนบุรี วิกฤตรอบสอง

ที่เขต อ.กบินทร์บุรี และ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี มวลน้ำจาก จ.สระแก้ว ยังคงไหลเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องจนทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 60-80 ซม. ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วต้องพากันขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำขึ้นที่สูงอีกครั้ง



ท่วมซ้ำ — ปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าท่วมเขต อ.กบินทร์บุรี และ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องพากันขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำขึ้นที่สูงอีกครั้ง





**ซ้ำซาก** - ปริมาณน้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมในวัดอัมพวา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สูงร่วม 2 เมตร ทำให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ทั้งหมด 7 รูปต้องใช้เรือในการโดยสาร เพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์

โดยนายชาญชัย อตมศิริกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่าขณะระดับน้ำในพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับวิกฤต โดยเฉพาะที่ อ.กบินทร์บุรี และ อ.ศรีมหาโพธิ์ อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งนำเรือและรถบรรทุกยกสูง เข้าไปบรรเทาทุกข์ประชาชน ขณะเดียวกัน ก็มีการแจกจ่ายยาเพื่อดูแลป้องกันโรคที่อาจมากับน้ำท่วม

ด้าน น.ส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จากที่ฝนตกลงมาจาก อ.นาดี ที่ไหลผ่านแควพรมานลงสมทบกับแควพระปรง ที่ต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี ทำให้ระดับน้ำที่ล้นตลิ่งกลับมาท่วม อ.กบินทร์บุรี สูงอีกครั้งเป็นรอบ 2 รวมถึงพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ด้วย

## 2 หมู่บ้านบุรีรัมย์ติดเกาะกว่า 5 วัน

ที่ จ.บุรีรัมย์ ที่บริเวณบ้านสวายสอ หมู่ 8 และบ้านสวรรคคณ้อย หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.กระสัง ระดับน้ำท่วมถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้านสูง 2-3 เมตรล้อมรอบหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานานถึง 5 วัน และเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและอาหาร ทาง อบต.ชุมแสง ต้องประสานไปยังจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ให้มาช่วยเหลือ โดยการนำเรือท้องแบนบรรทุกอาหาร นำคัมฝาคความมืด และสายฝน เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านช่วงกลางดึกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเมืองต้นแล้ว

ชาวบ้านที่ประสบภัยระบุว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักและน้ำที่ท่วมซึ่งในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์ ที่ไหลลงลำน้ำชีได้เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถเข้าออกได้ต้องอาศัยเรือในการเดินทาง ซึ่งใช้เวลานานนับชั่วโมง ทั้งที่ระยะทางออกจากหมู่บ้านเพียง 3 กม.เท่านั้นแต่ระดับน้ำที่เอ่อล้นจากลำน้ำชีได้ไหลทะลักเข้ามาท่วมถนนและไร่นาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ บางช่วงสูงกว่า 5 เมตร

## "บางบาล" ระทมน้ำสูงใกล้เท่าปี 54

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้สูงขึ้นอีกส่งผลให้ชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ ต.วัดยม อ.บางบาล ได้รับผลกระทบอย่างหนัก บ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย โดยบางจุดมีระดับน้ำสูงถึง 1 เมตร นายอนัน แสงคำ อายุ 52 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 42 ม.4 ต.วัดยม อ.บางบาล เผยว่า ระดับน้ำขณะนี้เหลืออีกประมาณ 1 เมตรน้ำก็จะท่วมเท่าปี 54 ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดคือห้องน้ำเคลื่อนที่และเต็นท์เพื่อนำไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ชนหินนำมาจากบ้าน

## อุตุฯเตือนทั่วไทยฝนถล่มยาวถึงตุลา

กรมอุตุฯเตือนมววิทยา ได้ประกาศเตือนว่า บริเวณ

ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ทำให้ในช่วงวันที่ 26-27 ก.ย.ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และ



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 28-29 ก.ย.56 ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนลงมาผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ จ.ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี และตราด จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง เมื่อเวลา 16.00 น.วานนี้พายุดีเปรสชันที่ทวีกำลังแรงขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ในทะเลจีนใต้ ยังคงมีศูนย์กลางอยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่า พายุนี้จะกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 30 ก.ย.ถึง 1 ต.ค.นี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยมีฝนตกหนักได้

### “ปู”จ่อลงพื้นที่ปทุมมา-ปราจีน-ศรีสะเกษ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.ย.นี้เวลา 08.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และร.มว.กลาโหม จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำที่วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยจะมีการปล่อยเรือขนาดใหญ่จำนวน 360 ลำไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับเดือดร้อน นอกจากนี้ ในวันที่ 29 ก.ย.จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อไปตรวจสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน จ.ปราจีนบุรี และ จ.ศรีสะเกษ

ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.จนถึงปัจจุบันเกิดอุทกภัยใน 29 จังหวัด 191 อำเภอ ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา และกาฬสินธุ์ ยังเหลือ 24 จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ยโสธร มุกดาหาร พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และฉะเชิงเทรา

ส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ล้นตลิ่ง 3 จังหวัด 15 อำเภอได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุพรรณบุรี อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 26-29 ก.ย.นี้ตรวจจอบพบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประสานให้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ และจัดหน่วยเคลื่อนที่พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

### “ปลอด” ยืนยันน้ำไม่รุนแรงเท่าปี 54

ที่รัฐสภา นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ส.ส.อุทัยธานี พรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดนายรัฐมนตรี ถึงมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของรัฐบาล โดยนายกุลเดชกล่าวว่า กังวลสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในการเปิดปิดเขื่อนของรัฐบาล เพราะวันที่ปากน้ำโพมีปริมาณน้ำ 1,650 ลบ.ม.ต่อวินาที แม่น้ำสะแกกรัง มีปริมาณ 2,300 ลบ.ม.ต่อวินาที แต่กลับมีการบริหารจัดการเปิดน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลบ.ม.ต่อวินาที จึงกังวลว่ารัฐบาลจะบริหารน้ำให้มีการสะสมน้ำทางเหนือประกอบกับมรสุมที่เตรียมก่อตัวพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน จะทำให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับอุทกภัยเมื่อปี 2554 หรือไม่ และรัฐบาลจะมีมาตรการรับมืออย่างไร เพราะรัฐบาลอ้างว่าขณะน้ำในเขื่อนมีน้อย แต่อยู่ลึกลงวันที่ 2 ส.ค.ปี 2554 ก็มีปริมาณน้ำไม่แตกต่างกัน

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงแทนนายกว่า รัฐบาลไม่เคยมองนอนใจ โดยทำงานเตรียมเครื่องมือ งบประมาณไว้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามต้องชี้แจงว่าสิ่งที่นายกุลเดชพูดขัดกับข้อเท็จจริง เพราะวันนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์รวมกัน

แล้วได้ 50% เท่านั้นต่างจาก 2 ส.ค.ปี 54 ที่มีปริมาณน้ำกว่า 70% ปริมาณฝนตอนเหนือค่อนข้างมาก และนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะหนักขึ้นถึงวันที่ 30 ก.ย.แต่จะทำทุกอย่างเพื่อระบายน้ำออกจากทุ่งและแม่น้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด ขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตบางบาล มีปริมาณน้ำเกินตลิ่ง 1 เมตรที่ จ.ปราจีนบุรี มีน้ำท่วม 2 จุด คือ อ.กบินทร์บุรี ที่ปริมาณน้ำเกินไป 1.48 เมตร และจุด อ.ศรีมหาโพธิ์ เกินไป 68 ซม.ส่วนที่ จ.ศรีสะเกษหนักที่สุด เกินไปเกือบ 4 เมตร แต่คาดว่าจะจัดการให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ภายในอาทิตย์นี้ ส่วนสถานการณ์ภาพรวมพื้นที่ท่วม 29 จังหวัดจะคลี่คลายวันที่ 5 จังหวัดในวันที่

“น้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี 54 แน่นนอน 100% อาจเก็บน้ำยังรับได้ 12,300 ล้าน ลบ.ม. แปลว่ายังตกหนักมาได้อีกหลายครั้ง หากจะท่วมก็ท่วมน้ำได้เขื่อนเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องท่วมน้ำเหนือเขื่อนที่จะมาซ้ำเติมเหมือนปี 54 โดยน้ำใน กทม.ยังอยู่ในระดับ 1.77 เมตรเหนือน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งระดับสูงสุดที่ กทม.รับได้ที่ประมาณ 2.70 เมตร”

### ก.อุตสาหกรรมเตรียมรับมือพายุ

ด้านนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยาว่า เชื่อมั่นว่าทุกนิคมฯในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดิม 6 แห่งจะสามารถรับมือกับระดับน้ำที่สูงกว่าครั้งน้ำท่วมปี 54 ทั้งนี้ เนื่องจากนิคมฯ 5 แห่งได้แก่โรจนะ บางปะอิน ไชยเทค (บ้านห้วย) นวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกระบือได้มีการก่อสร้างคันกันน้ำถาวรซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมในปี 54 ในส่วนของนิคมสหรัตนนคร แม้ว่าการก่อสร้างคันกันน้ำถาวรจะคืบหน้าเพียง 30% แต่คันดินกันน้ำเดิมที่สูง 6.5

เมตรยาว 6 กม.ยังแข็งแรงและเพื่อไม่ประมาทการนิคม  
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดซื้อคันกัน  
น้ำเคลื่อนที่เร็วไว้เสริมอีกชั้นจึงมั่นใจว่าจะรับมือได้

"ขณะนี้ภาพรวมที่อยู่ชยา ไม่น่าเป็นห่วงอะไร โดย  
วันที่ 4 ต.ค.นี้จะลงพื้นที่สำรวจผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่  
จ.ปทุมธานีร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม  
มีความกังวลต่อพื้นที่ใน จ.ปราจีนบุรีที่มีภาวะน้ำท่วมสูง  
โดยได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  
ลงพื้นที่ในวันที่ 27 ก.ย.นี้แล้ว"

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่า กนอ.กล่าวว่า จัดซื้อ  
คันกันน้ำเคลื่อนที่เร็วมูลค่า 140 ล้านบาทไว้เสริมความ  
มั่นคงในนิคมฯสหรัตนนครโดยมีความสูงคันกันน้ำ  
1.20 เมตร ความยาว 20 กิโลเมตร ที่จะสามารถไว้  
เสริมกับคันดินและถนนในจุดเสี่ยงได้อย่างดี โดยนัก  
ลงทุนในนิคมฯมีความเชื่อมั่น ทางประธานองค์การส่งเสริม  
การค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรได้ฝาก  
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยดูแลปัญหาน้ำท่วมให้นัก  
ลงทุนญี่ปุ่นด้วย ■